



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ให้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันคัดเลือก ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร

๓. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://www.pkn๒.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุรชาติ การสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกปฐมวัย			
๑	๐๐๑	นางสาวสาธินี เทพธนู	
๒	๐๐๒	นางสาวเกตสรินทร์ นิลม่วง	

